
sþ. 538. Fyrirspurn [292. mál]
til sjávarútvegsráðherra um fjármögnun áætlunar um rannsóknir á hvalastofninum.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Er sala á hval til Japans tryggð þann tíma sem áætlaðar rannsóknir á hvalastofninum
eiga að fara fram?

2. Hvaða leiða hyggst ráðherra leita ef fjármögnun rannsóknaráætlana með sölu á hval til
Japans bregst, t.d. fyrir þrýsting frá Bandaríkjamönnum?

3. Hver voru viðbrögð Bandaríkjastjórnar við erindi ríkisstjórnarinnar um hvalveiðimálið í
viðræðum við Shultz utanríkisráðherra 6. nóv. s. 1. í Reykjavík?


